

QUYẾT ĐỊNH của Hội đồng Bộ trưởng số 316-HĐBT ngày 15-10-1991 về việc thành lập huyện mới Ngọc Hồi, thuộc tỉnh Kon Tum.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ quyết định 64-B/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 9 năm 1981;

Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum và Ban Tổ chức - cán bộ của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay thành lập huyện Ngọc Hồi, thuộc tỉnh Kon Tum như sau:

Thành lập huyện Ngọc Hồi trên cơ sở: 3 xã của huyện Sa Thầy là các xã Đăk Xú, Pờ Y, Sa Lon với 46.000 héc-ta diện tích tự nhiên và 6.794 nhân khẩu; xã Đăk Ang của huyện Đăk Tô với 13.864 héc-ta diện tích tự nhiên và 1.785 nhân khẩu; xã Dục Nông của huyện Đăk Glei với 26.890 héc-ta diện tích tự nhiên và 4.008 nhân khẩu.

Sau khi phân vạch và điều chỉnh địa giới:

- Huyện Ngọc Hồi có 86.754 héc-ta diện tích tự nhiên và 12.587 nhân khẩu; bao gồm các xã: Đăk Xú, Pờ Y, Sa Lon, Dục Nông và Đăk Ang.

Địa giới huyện Ngọc Hồi: phía Đông giáp huyện Đăk Tô; phía Tây giáp

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và nước Cam-pu-chia; phía Nam giáp huyện Sa Thầy; phía Bắc giáp huyện Đăk Glei.

- Huyện Đăk Glei còn 165.360 héc-ta diện tích tự nhiên và 23.468 nhân khẩu; bao gồm 9 xã: Ngọc Linh, Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Loong, Đăk Chong, Mường Hoang, Đăk Pek, Đăk Krong, Đăk Môn.

Địa giới huyện Đăk Glei: phía Đông giáp huyện Đăk Tô và tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; phía Nam giáp huyện Ngọc Hồi; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

- Huyện Đăk Tô còn 192.146 héc-ta diện tích tự nhiên và 43.173 nhân khẩu; bao gồm 17 xã, thị trấn: xã Ngọc Láy, Ngọc Yên, Đăk Hring, Đăk Pxi, Măng Xăng, Đăk Xao, Kăk Na, Ngọc Tu, Tân Cảnh, Pô Kô, Diên Biah, Kon Đào, Đăk Tô Kan, Văn Lom, Tu Mơ Rông. Đăk Hà và thị trấn Đăk Tô.

Địa giới huyện Đăk Tô: phía Đông giáp huyện Kon Plông; phía Tây giáp huyện Đăk Glei và huyện Ngọc Hồi; phía Nam giáp huyện Sa Thầy và thị xã Kon Tum; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

- Huyện Sa Thầy còn 228.860 héc-ta diện tích tự nhiên và 8.012 nhân khẩu; bao gồm 9 xã, thị trấn: xã Mô Rai, Ya Ly, Ya Xiêr, Sa Bình, Sa Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Sơn, Rờ Kơi và thị trấn Sa Thầy.

Địa giới huyện Sa Thầy: phía Đông giáp thị xã Kon Tum; phía Tây giáp nước Cam-pu-chia; phía Nam giáp huyện Chư Păh; phía Bắc giáp huyện Ngọc Hồi, huyện Đăk Tô.

Điều 2. — Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum và Ban Tổ chức—cán bộ của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.M. Hội đồng Bộ trưởng

K.T. Chủ tịch

Phó Chủ tịch

NGUYỄN KHÁNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 311-CT ngày 14-10-1991 về đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết 109-HĐBT sắp xếp biên chế hành chính - sự nghiệp.

Tại phiên họp ngày 27 tháng 9 năm 1991 Hội đồng Bộ trưởng đã nghe đồng chí Bộ trưởng — Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ của Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện tình gần biên chế hành chính sự nghiệp của các Bộ, ngành và các địa phương theo tinh thần Nghị quyết 109-HĐBT và quyết định số 111-HĐBT.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhận thấy: tới nay tuy một số Bộ, Ủy ban Nhân dân địa phương đã trình được phương án và thực tế đã sắp xếp thêm một bước tổ chức và biên chế, song tình hình tiến triển nói chung chậm nhiều so với quy định của nghị quyết 109-HĐBT. Một số Bộ và địa phương chưa thực tế bắt tay vào công việc sắp xếp tổ chức

biên chế là một trong những nhiệm vụ lớn mà Quốc hội và Hội đồng Bộ trưởng đã đề ra.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Các đồng chí Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phải đích thân chỉ đạo công việc này; tăng cường cán bộ và đẩy mạnh tiến độ xây dựng đề án sắp xếp tổ chức, biên chế để bảo đảm đến ngày 15-11-1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có thể duyệt xong phương án của các Bộ và những địa phương trọng điểm. Ban Tổ chức — cán bộ của Chính phủ cùng Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng sắp xếp lịch để Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và các Phó Chủ tịch xét duyệt.

— Đối với các Bộ, bên cạnh việc làm rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, biên chế của cơ quan Bộ, cần làm rõ nội dung phân cấp cho địa phương, để các địa phương có căn cứ sắp xếp hợp lý các Sở, và tổ chức biên chế của các huyện.

Các Bộ Văn hóa — Thông tin và thể thao, Y tế và Ủy ban Khoa học Nhà nước phải hoàn thành phương án sắp xếp các tổ chức sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ để trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng duyệt.

— Đối với các địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, căn cứ vào nghị quyết 109-HĐBT và hướng dẫn của các Bộ, cần chủ động xây dựng phương án sắp xếp biên chế của các Sở và các huyện để trình Hội đồng Bộ trưởng duyệt. Đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng sẽ duyệt một số địa phương trọng điểm. Các địa phương còn lại, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ủy nhiệm cho Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức — cán bộ của Chính phủ cùng các Bộ hữu quan xét duyệt.